



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Để các cơ sở sản xuất, kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp

Những năm qua, khu vực kinh tế tư nhân đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân ở hầu hết các ngành và lĩnh vực kinh tế, tỉnh đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp.



Công ty TNHH Điện cơ Aidi tiến thân là cơ sở Điện cơ Sao Mai đến nay doanh thu mỗi năm đạt trên 80 tỷ đồng.

Tiềm năng lớn mạnh

Ông Trần Huy Quân, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Hết năm 2016 Thái Bình có 4.964 doanh nghiệp

với tổng vốn đăng ký trên 44.000 tỷ đồng, 581 chi nhánh, văn phòng đại diện. Các doanh nghiệp ngoài nhà nước sử dụng trên 143.000 lao động, chiếm 75,3% tổng số lao

động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, chiếm 69,32% tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn. 6 tháng đầu năm 2017 đã cấp mới giấy chứng nhận

đăng ký doanh nghiệp cho 312 doanh nghiệp và 50 chi nhánh, văn phòng đại diện với vốn đăng ký 2.034 tỷ đồng, bằng 111,43% về số lượng và bằng 131,22% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 5.251 doanh nghiệp và 640 chi nhánh văn phòng đại diện với số vốn đăng ký trên 47.800 tỷ đồng. Đặc biệt, Thái Bình là một trong những tỉnh có mật độ cơ sở sản xuất, kinh doanh cao so với toàn quốc. Giai đoạn 2011 - 2015 bình quân 15,2 người dân có 1 cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khi toàn quốc bình quân 19,3 người dân có 1 cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tới năm 2016 trên địa bàn tỉnh có 124.194 cơ sở sản xuất, kinh doanh, tăng 5,7% so với năm 2015.

(Xem tiếp trang 2)
THU THUY

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Sáng ngày 21/8, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2016 - 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm học 2016 - 2017, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tập trung triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản, đạt được một số kết quả trong việc quy hoạch mạng lưới trường lớp, lồng ghép các chủ đề giáo dục hướng nghiệp trong chương trình

giáo dục phổ thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin... Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được cũng còn một số hạn chế, yếu kém như quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp học ở một số địa phương chưa phù hợp, chậm hướng dẫn triển khai; thiếu trường lớp ở các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở một số địa phương, ngành học vẫn chưa được giải quyết; năng lực nghề nghiệp của một bộ phận giáo viên còn yếu, phương pháp giảng dạy chậm đổi mới; năng lực

(Xem tiếp trang 4)
ĐẶNG ANH



Học sinh Trường THPT Đông Thụy Anh.

Tuyên truyền, vận động lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng quy định

Sáng ngày 21/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng quy định.

Hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các huyện, thành phố, cán bộ phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thành phố, cán bộ lao động - thương binh và xã hội các xã thuộc huyện tạm dừng tuyển chọn năm 2017, đại diện gia đình lao động cư trú bất hợp pháp và lao động về nước đúng hạn được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin chung về tình hình lao động Thái Bình làm việc tại Hàn Quốc, trong đó có lao động quá hạn; thông tin về những lợi ích khi lao động về nước đúng hạn cũng như cảnh báo về những rủi ro khi ở lại cư trú bất hợp pháp. Các đại biểu nêu những khó khăn trong quá trình tuyên truyền, vận động và đưa ra các giải pháp cụ thể để tuyên truyền đạt hiệu quả trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến nay Thái Bình đang còn 754 lao động làm việc cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Vì vậy, việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động là dịp để người lao động hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nghiêm túc quy định về hoạt động xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

NGUYỄN CƯỜNG

THÀNH ĐOÀN Liên hoan nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng; tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn, đội

● Tối ngày 20/8, Đoàn Thanh niên thành phố Thái Bình tổ chức liên hoan nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng nhân kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Liên hoan có 14 tiết mục của 11 nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng. Với nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương, đất nước..., các nhóm tuyên truyền đã mang đến những sắc màu nghệ thuật đa dạng, làm sống dậy những ca khúc cách mạng đã đi cùng năm tháng đồng thời thể hiện niềm tự hào về tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, vai trò, trách nhiệm, quyết tâm của tuổi trẻ thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

● Trong hai ngày 19 - 20/8, Đoàn Thanh niên thành phố Thái Bình phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng công tác đoàn, đội năm 2017.

Gần 300 cán bộ đoàn, đội đến từ các cơ sở đoàn, đội trên địa bàn thành phố dự tập huấn đã được giảng viên Trung tâm Hỗ trợ thanh niên nông thôn (Trung ương Đoàn) và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam truyền đạt các chuyên đề liên quan đến khởi nghiệp; nghiệp vụ công tác tổ chức của đoàn thanh niên, đội thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh; kỹ năng tổ chức một số loại hình hoạt động thanh niên như diễn đàn, đối thoại, hội thảo, hội trại thanh niên, câu lạc bộ thanh niên, hội thi thanh niên...

PHƯƠNG ANH

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN HƯNG HÀ Bàn giao trên 9.500 sổ BHXH cho người lao động

Toàn huyện Hưng Hà có khoảng 10.960 sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) phải bàn giao cho người lao động. Tính đến nay, Bảo hiểm xã hội huyện Hưng Hà đã bàn giao được trên 9.500 sổ cho người lao động thuộc khối trường học, doanh nghiệp, đạt gần 87% tổng số BHXH phải bàn giao. Số sổ còn lại đang được cán bộ, nhân viên Bảo hiểm xã hội huyện bàn giao cho người lao động thuộc các xã, thị trấn và các đơn vị sự nghiệp.

Với mục tiêu, bàn giao 100% sổ BHXH cho người lao động trong năm 2017, cán bộ, nhân viên Bảo hiểm xã hội huyện đã tăng cường làm thêm ngoài giờ hành chính để sổ BHXH sớm đến tay người lao động.

HOÀNG LANH

THỤY XUÂN 19 ca nhiễm sốt xuất huyết

Từ 1 trường hợp người dân ở thôn Vạn Xuân Nam, xã Thụy Xuân (Thái Thụy) mắc bệnh sốt xuất huyết nội sinh (từ ngày 15/7), đến nay đã có 19 trường hợp người dân trong xã mắc bệnh sốt xuất huyết được điều trị tại các bệnh viện. Thụy Xuân là xã có ổ dịch cũ từ những năm trước, gần đây nhất năm 2007 ghi nhận 47 trường hợp nhiễm bệnh sốt xuất huyết.

Ngay sau khi phát hiện dịch bệnh sốt xuất huyết tại xã Thụy Xuân, ngành Y tế đã tổ chức nhiều đoàn công tác để điều tra, xác minh chỉ số côn trùng, chỉ đạo địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện chỉ đạo của ngành Y tế, địa phương đã tích cực tuyên truyền về diễn biến và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tới người dân; tổ chức 1 đợt phun hóa chất diệt muỗi tại thôn Vạn Xuân Nam, 1 đợt phun Cloramin B trên địa bàn toàn xã; tiến hành tổng vệ sinh môi trường, thu gom, lật úp dụng cụ chứa nước để diệt bọ gậy...

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết còn diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống dịch tại xã Thụy Xuân hiện đang được cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh nhằm khống chế và đẩy lùi bệnh sốt xuất huyết tới cộng đồng.

TRẦN TUẤN

CỰU CHIẾN BINH THÔN LƯƠNG THƯỜNG Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Chi hội Cựu chiến binh thôn Lương Thường, xã Thụy Dương (Thái Thụy) có 38 hội viên thường xuyên duy trì chế độ sinh hoạt và luôn đi đầu trong mọi hoạt động xây dựng nông thôn mới.

Chi hội đã đứng ra vận động con em trong thôn đang công tác và sinh sống xa quê và người hảo tâm, nhân dân trong thôn tự nguyện đóng góp xây dựng được 1.183m đường bê tông thôn, xóm, 1.683m đường bê tông nội đồng, cứng hóa 235m kênh mương. Ngoài ra, các cựu chiến binh còn tích cực vận động quyên góp tiền trùng tu và xây dựng đình, đền, miếu cùng các thiết chế văn hóa trên địa bàn thôn. Mới đây, hội viên Chi hội đã quyên góp được 10 triệu đồng và hàng chục ngày công xây dựng được 58 hố đựng rác thải trên đồng ruộng giúp cho việc thu gom các bao bì thuốc bảo vệ thực vật được quy củ, tránh ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

QUANG VINH

Giải quyết tình trạng thiếu công chức cấp xã

(Xem trang 3)



Xã Quỳnh Khê (Quỳnh Phụ).

Ảnh: MINH ĐỨC

THỤY DÂN

Phòng, chống dịch sốt xuất huyết

(Xem trang 4)